

ภาคผนวก ค  
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้นแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

## โครงสร้างคำถามเพื่อการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Framing the Questions for Qualitative data Collection)

### คำถามการวิจัย :

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นอย่างไร
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างไร

### ความมุ่งหมาย:

1. เพื่อศึกษาและสร้างตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวแบบที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงปริมาณและหาอำนาจในการทำนายประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Topic	Main Question	Follow up Question	Probe Question	ผู้เกี่ยวข้อง
บริบทการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535	- สภาพของการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535เป็นอย่างไร	- การบริหารจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ อปท.เป็น อย่างไร	- บริบทและสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็น อย่างไร -บริบทการบริหารจัดการในสภาพ ปัจจุบันสอดคล้องตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535หรือไม่อย่างไร	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล - ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม -ผู้รับผิดชอบฯ
			-มีปัจจัยนำเข้าที่สำคัญอะไรบ้าง และ มีการบริหารจัดการอย่างไร -กระบวนการพัฒนาระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล - ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม -ผู้รับผิดชอบฯ
			-ผลของการพัฒนาระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ เทศบาล มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร -ผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล - ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม -ผู้รับผิดชอบฯ

Topic	Main Question	Follow up Question	Probe Question	ผู้เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การพัฒนาระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ต่อการพัฒนาระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. มีอะไรบ้าง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จต่อการพัฒนา ระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ อปท. ประกอบด้วยอะไรบ้าง	-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จต่อการ พัฒนาระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ อปท.ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพองค์การอย่างไร	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล - ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม - ผู้รับผิดชอบฯ
			-ภาวะผู้นำองค์การมีผลต่อปัจจัยอื่น อะไรบ้าง อย่างไร -สมรรถนะองค์การมีผลต่อปัจจัยอื่น อะไรบ้าง อย่างไร	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล - ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม - ผู้รับผิดชอบฯ
			-แรงจูงใจในการทำงานในองค์การมี ผลต่อปัจจัยอื่นอะไรบ้าง อย่างไร -การมีส่วนร่วมองค์การมีผลต่อปัจจัย อื่นอะไรบ้าง อย่างไร	
		- บทบาทของหน่วยงาน/ ฝ่ายต่างๆใน อปท. มีส่วน	-หน่วยงาน/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบบริการอนามัย	- นายกเทศมนตรี - ปลัดเทศบาล

		ร่วมในการพัฒนาระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร	สิ่งแวดล้อมอย่างไร	- ผอ.กองสาธารณสุข/ สิ่งแวดล้อม -ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ การพัฒนาระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ การพัฒนาระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. เป็นอย่างไร	ตัวแบบของความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุๆ มีความ เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของ อปท. หรือไม่ อย่างไร	-ตัวแบบของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ของ อปท. หรือไม่ อย่างไร	-ผู้เชี่ยวชาญ -ผู้แทนผู้รับบริการ
			-ปัจจัยภาวะผู้นำองค์การมี ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.หรือไม่ อย่างไร -ภาวะผู้นำองค์การรูปแบบใดที่ เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.	-ผู้เชี่ยวชาญ -ผู้แทนผู้รับบริการ

Topic	Main Question	Follow up Question	Probe Question	ผู้เกี่ยวข้อง
			- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านภาวะผู้นำองค์กรต่อประสิทธิภาพองค์กรมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร	- ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้แทนผู้รับบริการ
			- ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กรมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.หรือไม่ อย่างไร - สมรรถนะองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสมรรถนะองค์กรต่อประสิทธิภาพองค์กรมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร	- ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้แทนผู้รับบริการ
			- ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ	- ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้แทนผู้รับบริการ

			อปท.หรือไม่ อย่างไร	
Topic	Main Question	Follow up Question	Probe Question	ผู้เกี่ยวข้อง
			<p>-แรงจูงใจในการทำงานที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร</p> <p>-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านแรงจูงใจในการทำงานต่อประสิทธิผลองค์การมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร</p>	<p>-ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>-ผู้แทนผู้รับบริการ</p>
			<p>-ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมองค์การมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.หรือไม่ อย่างไร</p> <p>-การมีส่วนร่วมองค์การที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างไร</p> <p>-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการมี</p>	<p>-ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>-ผู้แทนผู้รับบริการ</p>

			ส่วนร่วมองค์การต่อประสิทธิผล องค์การมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร	
Topic	Main Question	Follow up Question	Probe Question	ผู้เกี่ยวข้อง
			<p>- ปัจจัยด้านประสิทธิผลองค์การมี ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.หรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ประสิทธิภาพองค์การมีความ เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. หรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน ประสิทธิผลองค์การควรมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร</p>	<p>- ผู้เชี่ยวชาญฯ</p> <p>- ผู้แทนผู้รับบริการ</p>
			<p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ปัจจัยด้าน อื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ ควรมีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร</p>	<p>- ผู้เชี่ยวชาญฯ</p> <p>- ผู้แทนผู้รับบริการ</p>